

# แบบอย่างของชีวิต

## กฤษฎา นที

### พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 1:3

ถ้าจะมองดูการดำเนินชีวิตของคนทั่วไป จะเห็นว่าทุกคนมีแบบอย่างชีวิตด้วยกันทั้งนั้น เราจะเห็นแบบอย่างดังกล่าวชัดเจนในด้านความเชื่อเช่นถ้าเขาเชื่อว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระเจ้าช่วยเขาได้ เขาจะกราบไหว้บูชา และเอาผ้าแดงมาผูกไว้, ในเรื่องความรัก หากเขารักตนเอง เขาจะเห็นแก่ตัว ไม่คิดที่จะช่วยเหลือคนอื่น, บางคนก็พากเพียรในความหวังคือถ้าเขาซื้อหวย หรือลอตเตอรี่เขาก็มีความหวังในสิ่งเหล่านี้ (หวังจะถูกรางวัลที่ 1)

แบบอย่างชีวิตของคริสเตียนไม่เหมือนแบบอย่างของคนทั่วไป ในความเชื่อเราเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์, ในเรื่องความรัก เราจะมีความรักต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ขอมล่ำบักเพื่อคนอื่นจะได้รับความรอดและความเพียรในความหวังของเรา เราก็มีความหวังในองค์พระเยซูคริสต์ และในพระคัมภีร์เดิมก็มีบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับเรา เพื่อชีวิตของเราจะมีแบบอย่างที่พระเจ้าต้องการ คือ

1. **ความเชื่อที่แสดงออก** ในตอนนี้เราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลชอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตคริสเตียนของชาวเมืองเธสะโลนิกาได้รับการเปลี่ยนแปลงมีความเชื่อดี จากการที่พวกเขาได้รับเอาพระคำของพระเจ้า และอดทนต่อการข่มเหงด้วยความปรเมปรีดี เขาเคยเห็นอาจารย์เปาโลถูกทำร้าย และรู้ว่าถ้าเขาเชื่อในพระเยซูจะต้องได้รับการข่มเหงเช่นกัน แต่พวกเขารู้ด้วยว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าช่วยยี่หริ็ดพันในที่สุดเหมือนในอาห์มีความเชื่อ เมื่อพระเจ้าสั่งให้โนอาห์ต่อเรือ ทั้งที่ฝนยังไม่ตก (ปฐมกาล 6:14-16) เขาเชื่อฟังพระเจ้า เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสและต่อเรือตามคำสั่งของพระองค์ เพราะพระองค์ตรัสว่าจะทำให้น้ำท่วมแผ่นดิน (ปฐมกาล 6:17) และโนอาห์ยังบอกต่อคนอื่นด้วยว่าน้ำจะท่วมโลกแต่ไม่มีใครเชื่อ กลับเยาะเย้ยโนอาห์ว่าบ้า และถึงแม้ไม่มีใครเชื่อเลย แต่โนอาห์ก็ยังรักษาความเชื่อกระทำตามพระเจ้าทุกประการ (ฮีบรู 11:7)

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งในชีวิตของเรา เราก็ควรมีความเชื่อและทำตามคำแนะนำของพระเจ้าเหมือนโนอาห์ เชื่อในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น อย่าให้เราสงสัยแต่ให้เราใช้ชีวิตที่ก้าวไปด้วยความเชื่อในการติดตามพระเยซูเหมือนอับราฮัมมีความเชื่อ (ฮีบรู 11:8) เมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัม ท่านก็สละความสุขความสบายของเมืองเออร์ออกเดินทางไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญา ทั้ง ๆ ที่ไม่ทราบว่าจะไปทางไหน แต่อับราฮัมก้าวออกไป แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้าของท่าน และเมื่ออับราฮัมถูก

ทดลองใจให้ถวายอิสอัค ท่านก็ยอมที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่าน (ฮีบรู 11:17-19) อับราฮัมมีความเชื่อว่า แม้ว้อิสอัคจะถูกเผาเป็นเครื่องบูชา พระเจ้าก็จะทรงชุบอิสอัคเป็นขึ้นจากความตาย อับราฮัมมีความเชื่อจนได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อ เช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อพระองค์ เชื่อความจริงใจพระวจนะของพระองค์ว่า ทุกชีวิตจะพิชิตถ้าไม่พึ่งพระนามของพระเยซู เราได้รับรู้แล้วเก็บเอาไว้หรือนำพระกิตติคุณนี้ไปประกาศแก่ผู้อื่น เวลาที่เรามีปัญหาหรือมีความทุกข์ในชีวิตเราเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหา หรือว่าสงสัยพระเจ้า ในการติดตามพระเจ้าเรามีโนอาห์ อับราฮัม เป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่องความเชื่อ และยังเป็นแบบอย่างในด้านอื่นอีก ...

**2. ความรัก** คริสเตียนชาวเซสโลนิกาเป็นแบบอย่างในเรื่องความรัก เป็นความรักที่แสดงถึงความเต็มใจ เขายอมทำงานหนักเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้า เขายอมทนต่อความยากลำบากและอุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าเราจะเห็นได้ว่าความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุด (1 โครินธ์ 13:13) ถ้ามีความรักเรายอมทำทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ ในชีวิตการรับใช้ก็เช่นกัน เขายอมทำงานหนักเพื่อจะนำคนอื่นมาถึงพระเจ้าหรือไม่ เรานำไปรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรที่กันดารด้วยความเต็มใจหรือว่าต้องการจะรับใช้เฉพาะคริสตจักรที่สะดวกสบายในเมืองเท่านั้น ความรักที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นข้อพิสูจน์ว่าเรามีความรักต่อพระเจ้า เพราะความรักเป็นจุดเด่นของชีวิตคริสเตียน ให้ทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นกระทำด้วยความรัก (1 โครินธ์ 16:14) จะเรียกตราของคริสเตียนว่า “ความรัก” ก็ได้ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา (ยอห์น 13:35)

ทำให้เรายอมทำงานหนักเพื่อคริสตจักรจะเติบโตขึ้น จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น และเพื่อเพื่อนมนุษย์จะได้รับความรอด พระเยซูออกไปประกาศสั่งสอนคนให้เป็นสาวกของพระองค์ ก็เพราะพระเยซูทรงรักมนุษย์ทุกคน เช่นเดียวกันมิชชันนารีที่เข้ามาในประเทศไทยก็ยอมลำบากเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้คนไทยกลับใจ เขาต้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย เหนื่อยไต่ป่า การข่มเหง การถูกฆ่า ก็เพราะความรักและความเต็มใจที่จะทำงานหนัก

**3. ความพากเพียร** นอกจากชาวเมืองเซสโลนิกาจะมีความเชื่อ ความรักของพระเจ้าที่แสดงออกมาแล้ว เขายังมีความพากเพียรซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์ด้วย เขามีความเพียรพยายามแม้ถูกข่มเหง เขาไม่ละทิ้งพระเจ้า แต่กลับมีความพากเพียรที่จะอดทนต่อผู้ต่อปัญหาเหล่านั้น เพราะเขามีความหวังและแน่ใจว่าพระเยซูจะเสด็จมา ดังนั้นเขาจึงรอคอยพระเจ้าด้วยความพากเพียรเสมอ (นักกีฬาหมั่นฝึกซ้อม เพราะเขารู้ว่าเมื่อแข่งเขาจะชนะ มีความหวังในชัยชนะ) ชาวเซสโลนิกาเป็นแบบอย่างของชีวิตคริสเตียนที่คอยทำการเสด็จมาของพระเยซูด้วยความพากเพียร และมีความหวังอยู่เสมอว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา ในชีวิตของเรา เราก็ควรมีความเชื่อ ความรักที่เต็มใจและมีความพากเพียร มีความหวังอยู่เสมอในการรับใช้ ปรนนิบัติพระเจ้า และรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์

คริสเตียนควรมีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและสำแดงให้ผู้อื่นเห็นได้ ดังพระธรรมข้อนี้ “...จงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1)

ที่มา : เพื่อนผู้นำ, ปีที่ 6 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม-สิงหาคม 1998, หน้า 57-58.